

# เตลีนิวส์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 8

## โรคอ้วน...ภัยคุกคามเด็กไทย



ในอดีตสูง นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กอ้วนเหล่านี้มีปัญหาความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง เบาหวานซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสะสมและกลายเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตทั้งสิ้น

จากการดำเนินการและสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบในช่วงเวลาจนถึงปี พ.ศ.2549 โดยได้รับความร่วมมือจากคุณและคุณปกครองซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง หากต้องพบว่ามีเด็กที่เป็นโรคอ้วนอย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจในปี พ.ศ.2555 ในเครือข่ายโรงเรียนรัฐ 4 แห่ง พบว่า นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีอัตราการเกิดโรคอ้วนร้อยละ 21 ในขณะที่โรคอ้วนร้อยละ 68 ซึ่งใกล้เคียงกับการสำรวจในการดำเนินโครงการช่วงแรก

รศ.ดร.วิภาณี อุดมธนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (สชช.) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา ซึ่งในปัจจุบันมีสิ่งเร้าอยู่รอบตัวเด็กออกไปหมด การสร้างนิสัยและความรู้ให้กับเด็กได้เลือกหรือตัดสินใจเองอย่างมีเหตุผลต่อสุขภาพที่ดีของตัวตนเองเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับในการกำหนดนโยบาย โดยคุณและคุณปกครองมีส่วนสำคัญในการให้ความรู้และจัดอาหารที่กินและดื่ม รวมทั้งหาของกินมาดัดแปลงในและรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยจากอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุขภาพดีควรเป็นต้นแบบของอาหารบริโภคที่ดีด้วย

ขณะที่ นายสมิทธิ์ แยมภสรา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุว่า

สพฐ.เองนอกจากจะต้องแก้ปัญหาเด็กขาดสารอาหารแล้ว ปัญหาโรคอ้วนของเด็กก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ โดยเริ่มต้นจากโครงการอาหารกลางวันซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคเอกชนในการจัดทำโปรแกรมอาหาร ซึ่งจะมีการระบุถึงคุณค่าทางโภชนาการที่เด็กจะได้รับจากการบริโภคอาหารแต่ละชนิด โดยหากขาดสารอาหารประเภทใดก็จะมีการเสริมส่วนที่ขาดให้ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กันด้วย

ด้าน รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แม้จะมีความพยายามในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แต่เมื่อออกไปข้างนอกเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเราจะต้องสร้างเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดการดีดะวังอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเรื่องอ้วนเป็นปัญหาระดับสากลโดยเฉพาะในประเทศที่มีเศรษฐกิจดี พ่อแม่ก็จะต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดในขณะที่เรื่องโรงเรียนเป็นหลัก

ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (สชช.) กล่าวเสริมว่า จะต้องผลักดันให้ไปสู่ระดับนโยบาย ทั้งในเรื่องการคิดลดจากทางโภชนาการที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ซึ่งในต่างประเทศมีการทำมาแล้วด้วยการใช้ซีเป็นตัวแทนและ จะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการที่จะรับประทานอาหารมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง เพื่อผลักดันในเรื่องนโยบายทางด้านภาษีสำหรับอาหารประเภทที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนเหล่านี้ด้วย เพราะปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้ที่มีราคาสูงและเค็มหวานหรือซอสมันจะแพงกว่าผักผลไม้ ซึ่งในเรื่องนี้ทาง สชช.เองก็จะมีการรณรงค์ทางด้านนี้มากขึ้น

น้อย ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาของหน่อก้อยทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายและปัญหาสาธารณสุขอันดับหนึ่งในหลายลำดับแรกของไทย จึงพบเด็กที่น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนตั้งแต่ในวัยเด็ก เพราะสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก อาหารที่บริโภคเป็นประจําจึงกลายเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง มีรสจัด หวาน มัน และเค็ม ในขณะที่อัตราการบริโภคผักและผลไม้ซึ่งให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายกลับลดลง รวมทั้งขาดการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาหน

กีเบลีนิวส์ 38  
article@dailynews.co.th

# เตลีพิวส์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 12

## ฮีฮา!จัดงานแต่งงานควายรับวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ลานหน้า ธรรมวัดโพธิ์แจ่มวิทยาการ หมู่ 4 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุชาติ การลิกสม นายกสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคกระบือ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวิวาห์สืบสานพันธุควายไทยและต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ให้แก่ควายเพศผู้ใหญ่เชิงขึ้น อายุ 23 ปี ควายไทยตัวผู้ จาก จ.อุบลราชธานี โดยมีนายชววิทย์ พิทักษ์พรพลก ส.ส.อุบลราชธานี เป็นเจ้าฝ่ายเจ้าบ่าว และ นายวิทยา นุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าฝ่ายเจ้าสาว ควายทองกวาว อายุ 8 ปี ซึ่งพิธีเริ่มด้วยขบวนแห่ขันหมากของควายเจ้าบ่าวเข้ามายังสถานที่จัดงานที่มีอยู่ 3 เต็นท์ ประกอบด้วยเต็นท์แรกของควายเพื่อนเจ้าสาว เต็นท์ที่สองใช้สำหรับจดทะเบียนตัวรูปพรณกระบือ มีเตรียมทำไว้ 2 แผ่น และสุดท้ายเต็นท์ที่สามเป็นที่พักของควายเจ้าสาว มีการปิดกันม่านเอาไว้ด้วย



หลังจากขบวนขันหมากของควายใหญ่เชิงขึ้น ผ่านขบวนประตูที่ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม ก็จะเข้าสู่ที่พักขนาดใหญ่ ไซ้ประมาณกว่า 4 หมืนบาท ซึ่งควายเจ้าบ่าวเมื่อได้พักผ่อนเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นพิธีจดทะเบียนตัวรูปพรณกระบือของควายทั้งสองตัว โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียน และนายเรวัต อัมพวานนท์ นอก.เสนา เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน ทำการบันทึกและโยงขวัญตัวทะเบียนตามหลักการจดทะเบียนโบราณ นอกจากนี้ยังมีพิธีปลดแอกให้กับควายทั้งสองตัว เพื่อแสดงว่าปัจจุบันควายทั้งสองตัว ที่เมื่อก่อนเคยเป็นสัตว์แรงงานในอดีตแต่ปัจจุบันได้เป็นสัตว์เพื่อการขยายพันธุ์แล้ว ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมาร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ ควายคู่บ่าวสาวจะมาขึ้นโชว์ตัวในงานประกวดโคกระบือในวันที่ 15-17 ก.พ.นี้ ที่วัดโพธิ์ อำเภอสนาด้วย.



วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 7

## เคี้ยวหมากฝรั่งหยาบๆ เลิกติดกับ เขยิบสมองให้ไวขึ้น

วารสารวิชาการการแพทย์ “สมองและสติปัญญา” รายงานว่า นักวิจัยได้พบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า การเคี้ยวหมากฝรั่งหยาบๆทำให้สมองแล่น หัวไว และเกิดความกระฉับกระเฉง ทำให้ทำอะไรได้ว่องไวขึ้นกว่าปกติ อีกร้อยละ 10 อาจจะเป็นเพราะว่าสมองได้ระดมแรงช่วยกันทำงานถึง 8 ส่วน

การศึกษาทำกับบรรดาอาสาสมัคร โดยให้เคี้ยวหมากฝรั่ง ใช้หมากฝรั่งที่ไม่มีรสชาติอันใด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดติดอกติดใจในรสชาติ ทำให้ได้พบทฤษฎีของสาเหตุว่า มันได้ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น.

# ปภ.กรุงเก่าตีวงเข้ม 'ท้องถิ่น'

## ● เพิ่มศักยภาพช่วยผู้ประสบภัย-แก้ทุจริตร

ที่โรงแรมวรูโทยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายทวิ นริสศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดฝักอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้กับผู้บริหาร และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาว่า เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมากนั้น ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อลดความสูญเสีย ซึ่งรัฐบาล

ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรเสียหาย สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงก็เกิดปัญหาการร้องเรียนขึ้นมา

“จังหวัดได้มอบหมายให้ ปภ.จัดทำโครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัย เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้กับผู้บริหารและ ปภ.ของแต่ละ อปท.ให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ อปท.ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม” นายทวิกล่าว

ด้านนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ปภ.จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยนั้น แม้รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ประชาชนไม่พอใจในการให้ความช่วยเหลือ ขณะที่ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 กำหนดให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ จึงเกิดปัญหาร้องเรียนขึ้น ฉะนั้น ปภ.จังหวัดจึงได้จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.ขึ้น เพื่อว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกก็จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดี ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ



## ไม่รับทุนศึกษา-หมอเด็กเบียดใช้ทุน ทำ รพร.เชียงใหม่ ไร้แพทย์เฉพาะทาง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 กุมภาพันธ์ 2556 15:08 น.



พร้อมใช้งาน



รพร.เชียงใหม่ พ้อ! ไร้แพทย์เฉพาะทางประจำ ทั้งที่มีทุนให้ถึง 4 สาขา แต่ไม่มีคนรับ หรือรับแต่เบียดไม่ยอมทำงานใช้ทุน ถึงให้ทุนแพทย์เฉพาะพื้นที่เชียงใหม่ และพะเยา หวังกลับมาทำงานในพื้นที่



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

คนลาวถึง 300 คน และฝากครรภ์จำนวน 80 คน เป็นคนลาว 40 คน อย่างไรก็ตาม คนลาวที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง โดยผู้ป่วยนอกสามารถเก็บค่ารักษาได้ 100 เบลอร์เซนต์ ส่วนผู้ป่วยใน ถ้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 2-3 วัน จะเก็บค่ารักษาพยาบาลได้เต็มตามจำนวน หากพักนานกว่านี้จะมีปัญหาในเรื่องเก็บค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินของโรงพยาบาลมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการรักษาโรคที่ไม่รุนแรง หากเป็นโรคที่รุนแรงจะส่งไปยัง รพ.เชียงใหม่ ซึ่งในละปี รพ.เชียงใหม่ มียอดการเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ประมาณ 1 แสนบาท ถือว่าไม่เป็นภาระมากนัก

“โรงพยาบาลไม่มีแพทย์เฉพาะทางแม่แต่สาขาเดียว โดยเฉพาะสูตินรีแพทย์นั้น ไม่มีแพทย์ขอรับทุนเลย ขณะที่โรงพยาบาลต้องให้บริการทั้งคนไทยและคนลาว โดยเฉพาะคนลาวที่ข้ามแดนมาคลอดเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา จึงให้บริการได้เฉพาะกรณีคลอดเองโดยธรรมชาติเท่านั้น ไม่สามารถผ่าคลอดได้ เนื่องจากไม่มีสูตินรีแพทย์ แต่หากผู้ป่วยจำเป็นต้องผ่าคลอด จะส่งต่อไปยัง รพ.เชียงใหม่ ที่อยู่ห่างไปกว่า 100 กิโลเมตร แต่คาดว่า ภายใน 4-5 ปี รพ.เชียงใหม่ น่าจะมีแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง 4 สาขา โดยจะพิจารณาเพิ่มเติมแพทย์เฉพาะทางในสาขาศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย์ด้วย เพื่อให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้นและรองรับ อ.เชียงใหม่ ที่จะเป็นหนึ่งในพื้นที่เส้นทางเศรษฐกิจใหม่อินโดจีน” ผอ.รพ.เชียงใหม่ กล่าว

นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิตต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงใหม่ (รพร.เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลมีแพทย์ทั่วไปจำนวน 7 คน แต่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางประจำแม่แต่สาขาเดียว ทั้งที่ควรจะมีแพทย์เฉพาะทางประจำอย่างน้อย 4 สาขา ได้แก่ ศัลยกรรม อายุรกรรม สูตินรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม สาขาละ 2 คน แม้ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้ให้ทุนแพทย์ไปศึกษาต่อเฉพาะทางครบทั้ง 4 สาขา เป็นประจำทุกปีก็ตาม เนื่องจากมีแพทย์จากพื้นที่อื่นที่ จ.เชียงใหม่ ขอรับทุนการแพทย์จำนวน 2 คน แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่กลับมาใช้ทุนที่โรงพยาบาล ที่สำคัญคือ ไม่มีแพทย์ขอรับทุนสูตินรีเวชฯ ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการที่ศาลพิพากษาให้แพทย์มีความผิดรับโทษจำคุกกรณี ฟ้องร้องแพทย์โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช ผ่าคลอดโดยไม่มีวิสัญญีแพทย์ ดังนั้น การคัดเลือกแพทย์ขอรับทุนในปีต่อไป จะเน้นพิจารณาแพทย์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.พะเยา เป็นหลัก เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับมาทำงานในพื้นที่

นพ.สมปรารถน์ กล่าวอีกว่า รพ.เชียงใหม่ อยู่ฝั่งตรงข้ามแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ทำให้มีคนลาวข้ามฝั่งมารักษาตัวจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคลอดบุตร ซึ่งพบว่าจำนวนผู้คลอดบุตรที่โรงพยาบาลทั้งหมด 400 คน เป็น



## อย.เตือนปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาคุมฯ ชีเสียงลิ่มเลือดอุดตัน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 กุมภาพันธ์ 2556 15:42 น.

Tweet 6

+1 0

ถูกใจ 2 คนถูกใจสิ่งนี้ เป็นคนแรกจากเพื่อนของคุณ

ฝรั่งเศสสั่งระงับขาย “ยาไดแอน-35” เหตุทำให้ลิ่มเลือดอุดตันจนมีผู้หญิงเสียชีวิต 4 ราย อย.เร่งติดตามผลการใช้ยา แต่ไม่พบรายงานการเสียชีวิต ขอผู้บริโภคคอยเฝ้าระวังการติดตามผลการใช้ยาเข้มงวด และปรึกษาแพทย์-เภสัชกรก่อนใช้ครั้งแรก ชียาคุมทุกตัวก่อให้เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันได้



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ใช้ยาคุมกำเนิดอ่านข้อความบนฉลากอย่างละเอียด และที่สำคัญควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาในครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยและเลือกใช้ยาที่เหมาะสม

“ไม่เพียงแต่ยาไดแอน-35 เท่านั้น ที่ทำให้เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตัน แต่สามารถเกิดได้กับการใช้ยาคุมกำเนิดตัวอื่นๆ ดังนั้น ก่อนใช้จึงต้องมีการคัดกรองความเสี่ยง อาทิ ผู้หญิงสูบบุหรี่และมีอายุมากกว่า 35 ปี หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และผู้ที่เคยมีประวัติ หรือเป็นลิ่มเลือดอุดตัน เป็นต้น หากผู้บริโภคพบข้อมูลยาใดที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อร่างกาย อย. จะรีบตรวจสอบและเผยแพร่ข่าวให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็วที่สุด หากพบปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือการใช้ยาแล้วเกิดการแพ้ แจ้งร้องเรียนมาได้ทั้งสายด่วน อย.โทร.1556” เลขาธิการ อย.กล่าว

**นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข** เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ยาและสาธารณสุขแห่งชาติ (ANSM) ประเทศฝรั่งเศส สั่งระงับการขายยา “ไดแอน-35” เนื่องจากช่วง 25 ปีที่ผ่านมา มีผู้หญิงรับประทานยาดังกล่าวแล้วเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันกว่า 100 คน เสียชีวิต 4 ราย ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มอบหมายให้สำนักยาและศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับยาไดแอน-35 แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลยาพบว่า ยาไดแอน-35 มีการใช้ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปีแล้ว และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลที่ได้รับรายงาน (Spontaneous Report System) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ถึงปัจจุบัน พบภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (Venous thrombolism) จากการใช้ผลิตภัณฑ์ไดแอน-35 จำนวน 1 ราย แต่ไม่พบรายงานการเสียชีวิตแต่อย่างใด

นพ.บุญชัย กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลในการใช้ยาที่มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามกฎหมาย เพราะ อย.มีการติดตามตรวจสอบการใช้ยาทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ในส่วนของข้อมูลบนฉลากของผลิตภัณฑ์ไดแอน-35 รวมถึงยาคุมกำเนิดตัวอื่นๆ ที่มีตัวยาแบบเดียวกัน อย.ให้ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ระบุถึงข้อควรระวังในการใช้หรือคำเตือนอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้ที่

เรื่องเด่น : หนุ่มดีแก้มป่อง 'เคนโด้' ที่สุดของความภาคภูมิใจ | ฮือฮา! ทรงผมนักเรียนใหม่ ชายรอง

## ฟ้าแลบก่อปวดไมเกรน เกิดฝนทำคนไข้แน่น



นักวิจัยมหาวิทยาลัยซินซินเนติของสหรัฐฯ ยืนยันว่า ฟ้าแลบอาจก่อเหตุให้เกิดอาการปวดศีรษะธรรมดา และปวดศีรษะไมเกรนขึ้นได้

วารสารการแพทย์ออนไลน์ "เซฟาลาลเกีย" รายงานว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีการพบว่าการปวดศีรษะเกี่ยวพันกับฟ้าแลบ ซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้ป่วยเรื้อรังรู้ตัวล่วงหน้า จะได้เตรียมตัวรับมือไว้ก่อน

นักวิจัยได้พบว่า วันไหนที่เกิดมีฟ้าแลบแปลบปลามขึ้นในระยะรัศมี 35 กม. ใกล้บ้านผู้ป่วย จะทำให้มีผู้ป่วยปวดศีรษะเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 และปวดหัวไมเกรนเพิ่มอีกร้อยละ 28

นักวิจัยเกิฟเฟรย์ มาร์ติน กล่าวว่า "เคยมีการศึกษามาก่อนหลายเรื่อง ที่แสดงผลการค้นพบที่ขัดแย้งกัน แต่การศึกษาดังนี้ แสดงให้เห็นว่าฟ้าแลบ อันเป็นปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวข้องกับการปวดศีรษะอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประจุไฟฟ้า ลมที่เกิดจากฟ้าแลบ.

ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐ  
12 กุมภาพันธ์

เนื้อหาที่

3 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

tags:

ไข้หวัด ฟ้าแลบ ปวดศีรษะ เซ

Aa ขย

7/

เรื่องเด่น : หมุนดีแก้มป้อง 'เคนโด้' ที่สุดของความภาคภูมิใจ | ฮือฮา! ทรงผมนักเรียนใหม่ ชายรองทรงได้ หญิงตามทรี

## ถูกแดดกับโรคข้ออักเสบ อาบมากไปเข้าใกล้มะเร็ง



แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า คนเราควรหาถิ่นฐานที่อยู่ในที่ซึ่งมีแสงแดดส่อง เพราะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคข้ออักเสบง่ายๆ

วารสารการแพทย์ "โรคข้ออักเสบแห่งอังกฤษ" แจ้งว่า นักวิจัยของโรงเรียนสาธารณสุขฮาร์วาร์ด ได้ศึกษากับผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน เพื่อหาความเกี่ยวพันของแสงแดดกับโรคข้ออักเสบ เพราะเชื่อว่าวิตามินดีในแสงแดดอาจจะให้คุณ ช่วยปกป้องร่างกายได้ แต่บอกไว้ก่อนว่า ไม่ควรจะไปตากแดดหัวแดงตลอดทั้งวัน เพราะอาจจะส่อแหลมกับการเป็นมะเร็งผิวหนังได้

โรคข้ออักเสบ มักจะเป็นกันมากในหมู่สตรี เกิดจากระบบภูมิคุ้มโรคของตัวเองกลับหันไปทำร้ายข้อต่อ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง.

### ไทยรัฐออนไลน์

โดย ไทยรัฐออนไลน์  
11 กุมภาพันธ์ 2556, 12:00 น

### เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- 25 ข่าว
- ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

tags:  
โลกโซเชียล แสงแดด ป้องกัน  
อักเสบ วิตามินดี ตากแดด ม

A : sunnycat.com



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แห้วแห้ว

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556



FROM BANGKOK

ECONOMY CLASS

KUALA LUMPUR

FROM THB

6,600

ALL-INCL

หน้าหลัก [กอลิมนิสต์](#) [การเมือง](#) [โลกธุรกิจ](#) [ผู้หญิง](#) [บันเทิง](#) [กม.](#) [ภูมิภาค](#) [การศึกษา](#) [คุณ](#)

แผ่นดินไหว 4.5 ริกเตอร์ อินโดนีเซีย

## สั่งสจ.ฟ้องร้านค้าทำผิดกม.เหล้า เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ14ก.พ.นี้

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, 09.04 น.

tags : สสจ., ร้านค้า, ท้าผิด, กม.เหล้า,

นพ.สมาน พุตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2556 นั้นจำเป็นต้องมีการออกมาตรการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุควบคู่ไปด้วย เพราะวันหยุดมีมาก โอกาสเกิดอุบัติเหตุยิ่งสูง โดยอาจใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อลดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้งบประมาณปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถกระบะหรือดื่มสุราระหว่างขับขีรถจักรยานยนต์ ดังนั้น เมื่อมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ 1.การห้ามขายหรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการ โรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และ 2.เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะขณะขับขีหรือโดยสารอยู่บนรถทุกประเภท จึงควรมีการนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง

นพ.สมาน กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ล่าสุด นพ.ถรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งหนังสือเรียนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศให้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แจ้งความกล่าวโทษพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากเป็นวันบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวครบรอบ 5 ปี ซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ก็จะมีมาตรการดำเนินการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง

## เปลี่ยนมาใช้ **กรุ๊ป เอช 3G+** ให้คุณอิสระ...ได้ทุก

### "หมอวิชัย" แจกไทยเตง่วงเล็กใช้แร่ใยหิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความรู้โรคลดฟรี!

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 กุมภาพันธ์ 2556 16:29 น.

Tweet 4

+1 0

ถูกใจ 1 คนถูกใจสิ่งนี้ เป็นคนแรกจากเพื่อนๆ ของคุณ

"หมอวิชัย" ออกโรงแฉ ไทยถ่วงยกเล็กใช้แร่ใยหิน ทั้งที่เป็นตัวการก่อ 3 โรค "ใยหิน-มะเร็งปอด-มะเร็งเยื่อหุ้มปอด" เผยทั่วโลกพิสูจน์ได้มากกว่า 70 ปีแล้ว ด้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนหนังสือ "อินเทอร์เนตและคดีแอสเบสตอสที่ยิ่งใหญ่" ให้ความรู้อันตรายของแร่ใยหินแก่ประชาชน



วันนี้ (11 ก.พ.) ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "อินเทอร์เนตและคดีแอสเบสตอสที่ยิ่งใหญ่" โดย**พ.วิชัย โชควิวัฒน์** บรรณาธิการหนังสืออินเทอร์เนตฯ กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวเป็นการรวบรวมเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับคดีความของบริษัท อีเทอร์เนต ผู้ผลิตและกลุ่มอุตสาหกรรมข้ามชาติแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์ ซึ่งคดีแอสเบสตอสมีคดีความหลายประเทศ โดยเฉพาะในเมืองตูริน ประเทศอิตาลี สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดศาลชั้นต้นของอิตาลี ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 13 ก.พ.ปี 55 ลงโทษผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อีเทอร์เนต ฐานจงใจละเลยทำให้เกิดความเสียหาย มีโทษจำคุก 16 ปี จ่ายชดเชยให้ผู้เสียหาย 6,392 คน เป็นเงินมากกว่า 5 ล้านยูโร อย่างไรก็ตาม คดีที่ยังไม่สิ้นสุดมีการอุทธรณ์อยู่

"งานวิจัยทางการแพทย์พิสูจน์ว่าแร่ใยหินเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ตั้งแต่ปี 2483 ว่า ทำให้เกิดโรคร้ายแรง 3 โรค คือ โรคใยหิน โรคมะเร็งปอด และโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด นำไปสู่การยกเลิกการใช้ในประเทศต่างๆ ในขณะที่ประเทศไทย ยังไม่เลิกถึงกับว่า แร่ใยหินทำให้เกิดอันตรายจริงหรือไม่ และให้ศึกษาต่อ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นเพียงกระบวนการยื้อเวลาไม่ให้เกิดการยกเลิกการใช้เท่านั้น หากสังเกตจะพบว่าไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอดจำนวนมาก ทั้งที่ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ หรือกินเหล้า ทั้งนี้ การรณรงค์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อปกป้องสุขภาพ และชีวิตของคนงาน ครอบครัวยุวมชน จะได้รับ ไม่ใช่แค่การเรียกร้องเพื่อขอค่าเสียหายเท่านั้น" พ.วิชัย กล่าว

**ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ** สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า จากการแลกเปลี่ยนหนังสือดังกล่าว พบว่า มีการรายงานสถานการณ์ของผลกระทบต่อสุขภาพแอสเบสตอสในประเทศต่างๆ โดยมีงานวิจัยจำนวนมากนำไปสู่การยอมรับว่า แร่ใยหินเป็นอันตรายต่อสุขภาพในวงการแพทย์เมื่อปี 2507 และมีการยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกชนิดในทวีปยุโรป ตั้งแต่ปี 2531 อาทิ เดนมาร์ก อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม เป็นต้น โดยยกกรณีตัวอย่าง เช่น ในปี 2550 บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ต้องจ่ายเงินชดเชยให้คนงาน 454 คน ประเทศเดนมาร์ก มีคนงานเกษียณก่อนอายุ 75 คน ในจำนวนนี้ 10 คน เสียชีวิตหลังจากออกจากงานไม่นาน ซึ่งในหลายประเทศ รายงานผลกระทบไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้างและครอบครัวของคนงาน รวมทั้งชุมชน หากหน่วยงานด้านการแพทย์มีความเข้มแข็งในการรายงานข้อมูลจะทำให้เกิดความตระหนักในการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

**นายจิราวุธ สุขไต้พงษ์** สำนักผู้ตรวจราชการอัยการ กล่าวว่า คดีตัวอย่างในหนังสือสามารถนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินคดีในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม พบว่ามีหลายกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น กรณีห้วยคลิตี้ เพราะคดีสิ่งแวดล้อมในไทยส่วนใหญ่มุ่งเพียงคดีทางแพ่ง คือ จ่ายค่าเสียหายเท่านั้น และหากเป็นความเสียหายจากเอกชน ก็มีวิธีหลีกเลี่ยง เช่น ให้ผู้เสียหายไปบังคับคดีเอาเอง หรือทำให้บริษัทอยู่ในสถานะล้มละลาย ทำให้คดีจบไปโดยปริยาย โดยผู้เสียหายไม่ได้รับการชดเชย อย่างไรก็ตาม การหาข้อมูลข้อเท็จจริงหลักฐานที่จะนำไปสู่การเอาผิด ถือเป็นกระบวนการที่ยาก แต่ถ้าสถาบันที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนไม่ทำหน้าที่ ไม่ควบคุมปล่อยปละละเลย ก็จะทำให้ผู้ประกอบการคิดว่าสามารถละเมิดกฎหมายได้ ดังนั้นการกำกับดูแลถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ "อินเทอร์เนตและคดีแอสเบสตอสที่ยิ่งใหญ่" ได้ที่ [www.thaihealthconsumer.org](http://www.thaihealthconsumer.org)



## สธ.ดัน 5 เมืองเป็นศูนย์กลางสุขภาพอาเซียน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 กุมภาพันธ์ 2556 18:34 น.



[ถูกใจ](#) [+](#) 2 คนถูกใจสิ่งนี้ เป็นคนแรกจากเพื่อนของคุณ

สธ.เตรียมดันเชียงใหม่ ลพบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี และหาดใหญ่ สงขลา เป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพอาเซียน พร้อมพัฒนา 50 โรงพยาบาลขยายแดน รองรับบริการเปิดเออีซี

วันนี้ (11 ก.พ.) นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครพนม เพื่อรับฟังการพัฒนาโรงพยาบาลรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (เออีซี) และตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพเมือง หรือคลินิโกบอบอุณหภูมิต่ำเมืองนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านโพธิ์ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ช่วยลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่ ว่า วันนี้ได้มารับทราบสถานการณ์และแผนการดำเนินงานนครพนม เพื่อนำไปปรับให้เข้ากับแผนของ สธ.และแผนของเขตบริการสุขภาพว่าจะพัฒนารวมกันอย่างไร เพื่อให้การลงทุนไม่ซ้ำซ้อนและคุ้มค่าคุ้มทุน ซึ่ง รพ.นครพนมต้องได้รับการพัฒนาบริการทางการแพทย์ โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้คนในจังหวัดได้รับบริการที่มีคุณภาพ สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการมีระยะเวลาร้อยละ 7-8 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดนั้น ที่ผ่านมามีปัญหาการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลมีหนี้สูญร้อยละ 20 ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบควบคุมที่ชัดเจน เช่นการกำหนดอัตราค่าบริการ การทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลซึ่งต้องทำให้ชัดเจนก่อนที่จะเปิดประชาคมอาเซียน

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.กล่าวว่า ในการเตรียมพร้อมระบบบริการสาธารณสุขในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้วางแผนไว้ 2 ระดับ คือ 1.การพัฒนาแบบบริการในภาพรวมของประเทศได้แบ่งออกเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดยในแต่ละเขตบริการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งเครื่องมือและบุคลากร และ 2.เตรียมจัดตั้งเมืองศูนย์กลางสุขภาพอาเซียน กำหนดไว้ 5 จังหวัด คือ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ ได้เตรียมพัฒนาโรงพยาบาลขยายแดน 50 แห่ง เพื่อรองรับประชาชนแนวชายแดนที่จะข้ามพรมแดนเข้ามาใช้บริการด้วย



กอยกรวนนี้  
สม กอย  
ค.พ.

## ขงคลังเก็บภาษีน้ำอัดลม ลดปัญหา “เด็กอ้วน”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 กุมภาพันธ์ 2556 01:27 น.



6 คนถูกใจสิ่งนี้ เป็นคนแรกจากเพื่อนของคุณ

สสส.เตรียมเสนอ ก.คลังเก็บภาษีน้ำอัดลม พร้อมเดินหน้าโครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม มั่นใจช่วยแก้ปัญหา “เด็กอ้วน” ได้ ซี.รม.มีรายได้บริหารประเทศเพิ่มขึ้น



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ศึกษาในต่างประเทศที่มีการศึกษาในเมืองต้นแล้ว พบว่า ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเด็กอ้วนได้ ขณะเดียวกัน ยังจะทำให้รัฐบาลมีรายได้ในการบริหารประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว

รศ.ดร.วิลาสินี อุดยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ขณะนี้มีปัญหาเด็กอ้วนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทย เพราะปัจจุบันมีตัวเลขเด็กอ้วนมากกว่าเด็กผอมถึง 3 เท่า ซึ่งการที่เด็กมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ในอนาคต เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น ทั้งนี้ สาเหตุที่เด็กมีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาจากหลายสาเหตุ เช่น สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งพบว่าอัตราการรับประทานผัก ผลไม้ของเด็กไทยอยู่ที่วันละ 1.2 ทัพพีเท่านั้น น้อยกว่าปริมาณมาตรฐานคือประมาณ 4 ทัพพีต่อวัน

รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวอีกว่า ในปี 2556 สสส.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังตลอดทั้งปี โดยมีแนวทางที่จะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอให้มีการเพิ่มอัตราภาษีของน้ำอัดลม ซึ่งพบว่าในสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และมีการศึกษาในเมืองต้นพบว่า มีส่วนช่วยแก้ปัญหาเด็กอ้วนได้ ในส่วนของไทยนั้นยอมรับว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้โดยรวมรอบคอบ เพราะในปัจจุบันน้ำอัดลมเป็นสินค้าความนิยม ได้รับความนิยมสูง ซึ่งในเมืองต้นทาง สสส.ได้หารือกับกระทรวงการคลังแล้ว และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี พร้อมกันนี้ สสส.จะดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม 100% อย่างต่อเนื่องด้วย

“หากนำเรื่องสุขภาพของเด็กเป็นตัวตั้งแล้ว เชื่อว่า การเก็บภาษีน้ำอัดลมมีโอกาสเป็นไปได้สูง ประกอบกับยังมีผล

